

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **5627** /BNN – KH

Hà nội, ngày **13** tháng **10** năm 2010

V/v Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào- Việt Nam.

Kính gửi: Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phúc đáp công văn số 6920/BXD-KTQH ngày 29 tháng 9 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc “Đóng góp ý kiến Rà soát, Điều chỉnh Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế xã hội khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Về lý do và sự cần thiết phải rà soát Quy hoạch:

Trong bối cảnh nền kinh tế của ba nước đang phát triển một cách mạnh mẽ và xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng với lộ trình thực hiện các cam kết quốc tế khi cả ba nước đã và đang trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thì việc rà soát Quy hoạch chung để xây dựng chiến lược hợp tác là thực sự cần thiết.

Tuy nhiên, khu vực Tam giác phát triển kinh tế này là một vùng rộng lớn, đặc biệt là khu vực Tây nguyên của Việt Nam có những đặc điểm kinh tế sinh thái đặc thù, bên cạnh phương án này còn có các quy hoạch khác như Quy hoạch Vùng Tây nguyên, Vùng Đông Nam Bộ, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh. Trong bối cảnh nguồn lực có hạn, và lồng ghép từ các chương trình, dự án khác nhau, để tránh sự chồng chéo, lãng phí thì việc rà soát này phải bám sát các phương án quy hoạch trước đây và chú trọng đến việc rà soát các Chính sách cụ thể đã xây dựng theo nhưng phương án Quy hoạch đã duyệt.

2. Về mục tiêu và quan điểm phát triển trong điều chỉnh Quy hoạch:

Mục tiêu và quan điểm phát triển được xây dựng trong giai đoạn này là phù hợp với bối cảnh quốc tế và khu vực theo hướng hợp tác và cùng nhau xây dựng một cộng đồng ASEAN dựa trên ba trụ cột: chính trị – an ninh; kinh tế; văn hóa – xã hội. Các định hướng phát triển của cả ba nước trong khu vực này là không có sự khác biệt lớn và đảm bảo cùng nhau phát triển.

3. Về các định hướng lớn và tổ chức thực hiện trong điều chỉnh Quy hoạch cùng Tam giác phát triển kinh tế:

Các định hướng phát triển cũng như các Chương trình ưu tiên được cả ba nước đặt ra là phù hợp với chiến lược chung, đặc biệt đối với khu vực của Tây

nguyên Việt Nam thì phù hợp với những ưu tiên của Chính phủ Việt Nam cho khu vực này. Tuy nhiên, trong phân tổ chức thực hiện cần có những giải pháp cụ thể để giám sát quá trình thực hiện Quy hoạch cũng như cơ chế huy động vốn hữu hiệu, tránh các tình trạng “quy hoạch treo” và đầu tư thiếu đồng bộ.

Trên đây là một số ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư tham khảo trước khi trình Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG



Bùi Tất Tiếp